



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ รับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบแข่งขัน ดังนี้

- หน่วยที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑
- หน่วยที่ ๒ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒
- หน่วยที่ ๓ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓
- หน่วยที่ ๔ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔
- หน่วยที่ ๕ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕
- หน่วยที่ ๖ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้นนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ประกาศ
ตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัครสอบ คือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รวมทั้งเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ดังนั้น หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้
รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้สมัครสอบภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัคร
สอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ หรือหน่วยที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัครสอบ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบหรือ
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบโปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในวันและ
เวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัคร
สอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

/ โดย...

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ให้ทราบ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครสอบ และบัตรประจำตัวสอบ รวมทั้งการอัปโหลด (Upload)
ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงพลังงาน